

# KITTIWANA GROUP

Journal Issue 67

*Mother's Day*  
AUGUST





**ผู้บริหารและพนักงาน ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ เพื่อเตรียมก่อสร้างรณันต์ อพาร์ทเมนต์** วันที่ 1 สิงหาคม  
 คุณชญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย คุณณนันททิภานต์ ดำเนินชาญวนิชย์ ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงาน  
 ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ เพื่อเตรียมก่อสร้างรณันต์ อพาร์ทเมนต์ บริเวณตรงข้ามนิคมเอเพ็กซ์กรีนฯ



**บริษัท แลมเฮาวิวดีพ จำกัด และ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา**  
**โรงเรียนวัดชำขาว** เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 2 สิงหาคม กลุ่มกิตติwana ในนามบริษัท แลมเฮาวิวดีพ จำกัด  
 และ บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด มอบงบประมาณจำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อ  
 การศึกษา ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนวัดชำขาว โดยมีคุณอัญชลี กลิ่นเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 เป็นผู้แทนรับมอบ โดยจะมีพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2567





**กลุ่มกิตติwana สนับสนุนไม้ยูคาลิปตัสก่อน เพื่อมอบให้ศูนย์อำนวยการผลักดันช้างป่าฯ**  
วันที่ 8 สิงหาคม 2567 ผู้บริหารกลุ่มกิตติwana โดยคุณณัฐพรกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบหมายให้นายเมธา ศิริศักดิ์กัญญา สนับสนุนไม้ยูคาลิปตัสก่อน เพื่อมอบให้ศูนย์อำนวยการผลักดันช้างป่าในพื้นที่ ต.เขาหินซ้อน ต.ทุ่งพระยา (สำหรับใช้เคลื่อนย้ายช้างป่าด้วยรถบรรทุกช้าง) โดยมีนายพิทักษ์ อินทศร ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2 (ศรีราชา) เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้



**บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด มอบน้ำดื่มและงบประมาณกว่า 10,000 สนับสนุนกิจกรรมวันแม่**  
วันที่ 8 สิงหาคม 2567 บริษัท เอเพ็กซ์ พาร์ค จำกัด โดยคุณณัฐพรกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบหมายให้คุณพัศกร บุษยเจริญ มอบน้ำดื่ม จำนวน 2,400 ขวดและสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อบต.หัวสำโรง โดยมีเจ้าหน้าที่ อบต.หัวสำโรงเป็นผู้แทนรับมอบ ณ นิคมเอเพ็กซ์กรีนฯ





**บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดกิจกรรมปลูกป่า เพาะเห็ดป่า และร่วมทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองระกำรวมงบประมาณกว่า 20,000 บาท** เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 8 สิงหาคม กลุ่มกิตติwanaในนามบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด นำโดยคุณอภิเชษฐ มนสิมา ผู้จัดการฝ่ายปลูกและบำรุงรักษา ร่วมกับ พนักงานมอบงบประมาณ 5,000 บาทให้แก่โรงเรียนบ้านคลองระกำ เพื่อร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาซ่อมแซมอาคารเรียน จากนั้นเวลา 10.30 น. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและพนักงานจำนวน 150 คนได้ร่วมกันปลูกป่าเพาะเห็ดป่าในพื้นที่ป่าชุมชนโรงเรียนบ้านคลองระกำ โดยในวันดังกล่าวได้มีการปลูกต้นไม้จำนวนกว่า 300 ต้น และนำเชื้อเห็ดป่าจำนวน 12 สายพันธุ์ ลงปลูกพร้อมต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ป่าและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย



**กลุ่มกิตติwanaทำพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นศิริมงคล** เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 15 สิงหาคม ผู้บริหารกลุ่มกิตติwana นำโดยคุณชญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย คุณนนต์ทิภานต์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณณัชฎาภรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณภาสินี เอกวานิช ร่วมด้วย พนักงานกลุ่มกิตติwana ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ณ ตึกกิตติwana เพื่อความเป็นศิริมงคล





**บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดกิจกรรมฝักอาชีพให้แก่ชุมชนบ้านนาคลองกลาง** เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดโครงการหลักสูตร "การมีส่วนร่วมและการสร้างอาชีพให้ชุมชนรอบพื้นที่แปลงปลูกไม้ยูคาลิปตัส" ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านนาคลองกลาง เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี โดยมีวิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี มาสอนการทำขนมดอกจอกและการทำแหมหมู ให้แก่ชุมชน ซึ่งการฝักอาชีพนั้น ทางผู้นำชุมชนและคนในชุมชนเป็นผู้เลือกว่าต้องการฝักอาชีพอะไรบ้าง เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของคนในชุมชนโดยใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ในครัวเรือนซึ่งการอบรมในครั้งนี้สามารถนำความรู้ไปสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี



**บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าชุมชนบ้านพร้าว วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว** เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 สิงหาคม กลุ่มกิตติวนาในนามบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จัดโครงการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ป่าชุมชนบ้านพร้าว วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยในวันนี้ได้มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,800 ต้น และนำเชื้อเห็ดป่า 12 สายพันธุ์ ปลูกร่วมกับไม้วงศียาง เพื่อเพิ่มแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน



โดยมีชาวบ้าน คณะครู นักเรียน บ้านพร้าว รวมถึงพนักงาน จำนวนรวมกว่า 150 คน ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม และน้ำดื่มให้แก่ชุมชนอีกด้วย



**บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบการลดการประสพอันตรายจากการทำงาน** เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม กลุ่มกิตติwana ในนาม บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบการลดการประสพอันตรายจากการทำงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ โดยมีคุณวัชรรา เพิ่มพูล และ จป.วิชาชีพย กลุ่มกิตติwana เป็นผู้แทน บริษัทไม้ดีศรีปราจีน จำกัด เข้ารับโล่จาก คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี



**ผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มกิตติwana สนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่อำเภอบางปะกง** เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม ผู้บริหารกลุ่มกิตติwana นำโดยคุณชญญาพัชญ์ จารุศักดิ์กิจชัย คุณนนต์ทิกานต์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณณัชชูปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ คุณภาสินี เอกวานิช ร่วมด้วย พนักงานกลุ่มกิตติwana ร่วมทำบุญเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ไก่ ยารักษาโรค แพมเพิส นมและอื่นๆประมาณรวมกว่า 13,000 บาท ให้แก่อำเภอบางปะกง เพื่อส่งไปยังผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบางปะกงเป็นผู้แทนรับมอบ





**บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จัดโครงการ ฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนบ้านหนองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว**  
 วันที่ 30 สิงหาคม กลุ่มกิตติวนาในนาม บริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จัดโครงการฝึกอาชีพให้แก่ชุมชนบ้านหนองน้ำใส โดยในช่วงเช้าเป็นการสอนการทำน้ำเต้าหู้ และช่วงบ่ายเป็นการสอนการทำปลาทอดโกโก้ กิจกรรมฝึกอาชีพ ทางบริษัท ยูคาลิปตัสไทย จำกัด จะให้ทางชุมชนเป็นผู้เลือกว่าจะทำอะไรเพื่อสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้



## สก็๊ป.....รอบรั้วกิตติwana

### เรื่อง....."แม่ลูกปลูกรักปี 4 "

เวียนมาอีก 1 ปี กับกิจกรรม วันแม่ หลังจากเราเซียบหายไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านมา ปีนี้กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม " แม่ลูกปลูกรัก ครั้งที่ 4 " ปีนี้ คุณแม่กับคุณลูก จะมีใครบ้าง ติดตามชมได้เลยค่ะ

บท : นิศากาล

ผู้จัดทำ : นิสรณ์

บรรณาธิการ : วัชรา เพิ่มพูล







**Journal Issue 67**

**AUGUST**  
*Mother's Day*

**FOR  
WEB  
SITE**

**SCAN ME**

